

ชง กรม.เคาะของขวัญปีใหม่
ลดค่าครองชีพ - ให้สินเชื่อ

> 4

ชงกรม.เคาะของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพ-ให้สินเชื่อ

กรุงเทพธุรกิจ ● กรม.เตรียมเคาะแพ็คเกจของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ตามข้อสั่งการนายกฯ ลดค่าครองชีพ-ให้สินเชื่อเอสเอ็มอี รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 ธ.ค.) จะพิจารณาเห็นชอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังกระทรวงต่างๆ สรุปเพื่อเสนอ ครม.

สำหรับกระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา “New Year Grand Sale” ลดราคาสินค้าพิเศษให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียม One stop service หรือรูปแบบออนไลน์ในการให้บริการประชาชน

กระทรวงพลังงาน ได้เตรียมมาตรการส่งเสริมการใช้และส่งเสริมการลงทุน รวมถึงมาตรการภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศ โดยแพ็คเกจที่จะประกาศนี้จะสนับสนุนทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ลูกค้าที่ซื้ออีวี ซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลจะทำให้เกิดดีมานด์ตามโรดแมพรัฐบาล ซึ่งจะผลิตรถอีวีได้ถึง 10% ของการผลิตรถยนต์ในปี 2568 และขยายถึง 30% ภายใน 2030

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประสานเร่งจ่ายเงินโครงการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการค้ำชานานปีการผลิต 2564/65 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้แล้วเสร็จ ไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนไม่เกิน 20 ไร่ จำนวน 74,569 ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมของขวัญให้ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีของขวัญได้แก่โครงการสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปี่ยม” วงเงิน 5 ล้านบาทต่อราย กำหนดชำระคืนไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได เริ่มต้นปีแรก 3-5%

นอกจากนี้ยังแจกซอฟต์แวร์ทดลองใช้ฟรี 6 เดือน 34 โปรแกรม เปิดบริการให้คำปรึกษาฟรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และคลินิกให้คำปรึกษาตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจ รวมทั้งจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ในราคาพิเศษ

กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เช่น การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รวม 7 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนบูรพาวิถี, ทางด่วนกาญจนาภิเษก, ทางด่วนเฉลิมมหานคร, ทางด่วนศรีรัช, ทางด่วนอุดรรัถยา และมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 รวมทั้งจะเปิดมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ให้ประชาชนใช้บริการฟรีด้วย